
sþ. 558. Fyrirspurnir.
Frá Steingrími Aðalsteinssyni.

I. Til samgöngumálaráðherra um fjárveitingar úr hafnarbótasjóði.
Hvernig hefur verið háttað fjárveitingum úr hafnarbótasjóði frá stofnun

hans og til síðustu áramóta ?
Tilgreindar óskast árlegar fjárveitingar til hverrar hafnargerðar um sig.

Einnig heildarfjárveiting til hverrar hafnar.

[191. mál]

II. Til félagsmálaráðherra um útrýming heilsuspillandi húsnæðis.
Hversu mikið fé hefur ríkið lagt fram og útvegað bæjarfélögum að láni til

útrýmingar heilsuspillandi húsnæði samkv. III. kafla laga nr. 44 1946?
Hvaða bæjarfélög hafa fengið fé þetta, og hversu mikið hvert um sig?


